

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi lợn do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay**

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi lợn do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay. Kết quả giám sát như sau:

#### **I. VỀ QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Thực hiện chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư vào phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án chăn nuôi lợn của 16 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã. Trong đó, 09 dự án đề xuất thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2014, 08 dự án đề xuất thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2020.

#### **1. Công tác thẩm định, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong đầu tư thực hiện dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2016 đến nay**

##### *a) Công tác thẩm định dự án và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư:*

Các dự án đầu tư chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương liên quan tổ chức thẩm định dự án trình UBND tỉnh quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy hầu hết các quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ năm 2020 đến nay không gửi cho UBND xã có dự án đầu tư, do đó chính quyền xã không nắm được chủ trương triển khai thực hiện dự án trên địa bàn xã.

##### *b) Công tác kiểm tra, theo dõi:*

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối chủ trì giúp đỡ, hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện dự án, định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sau khi dự án đi vào hoạt động, định kỳ 3 tháng báo cáo tình hình hoạt động của dự án<sup>1</sup>.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi dự án được UBND tỉnh

<sup>1</sup> Tại Thông báo số 207/TB- UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

chấp thuận chủ trương đầu tư, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát tình hình thực hiện các dự án, giám sát tiến độ đầu tư và đôn đốc các dự án đang thực hiện đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng tiến độ theo cam kết, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án theo quy định. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, nhiều dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, thậm chí chưa thực hiện nhưng chưa hoặc chậm được cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo, đôn đốc thực hiện theo quy định.

## **2. Sự phù hợp của các dự án đầu tư chăn nuôi lợn được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư với quy hoạch, mục tiêu phát triển chăn nuôi nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh**

Các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư đều đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014 và khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020; mật độ chăn nuôi đảm bảo theo quy định của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**

Trong tổng số 17 dự án chăn nuôi lợn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, có 05 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 12 dự án đang thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng các hạng mục công trình.

Nhìn chung, tiến độ triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi lợn do doanh nghiệp đầu tư cơ bản đều chậm do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan (*trong đó có 04 dự án trên địa bàn huyện Chợ Mới; 01 dự án tại xã Dương Sơn, huyện Na Rì; 01 dự án tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn*).

### **1. Các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động**

05 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, gồm: (1) Dự án đầu tư trang trại nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần tại Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn của Công ty TNHH Nam Huế; (2) Dự án trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc tại thôn Nà Ngài, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới và (3) dự án trại lợn thịt siêu nạc tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn; (4) Dự án trại lợn nái và lợn thịt siêu nạc (*Giai đoạn 1*) tại thôn Pác Nghiê, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông nghiệp; (5) Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái và lợn thịt tại thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông của Hợp tác xã Hà Anh. Qua giám sát cho thấy:

- Các doanh nghiệp đã thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi trong sản xuất lợn giống, lợn thương phẩm, vận chuyển, xuất, nhập con giống. Tuy nhiên, 04/05 dự án thuộc đối tượng chăn nuôi quy mô lớn nhưng chỉ

duy nhất có 01 dự án được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn<sup>2</sup>; 03 dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận do không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi<sup>3</sup>.

- Hầu hết các trang trại lợn đã đi vào hoạt động sản xuất chăn nuôi đều có kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường. Mặc dù đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xử lý vi phạm, doanh nghiệp đã khắc phục nhưng vẫn không triệt để, nhất là đối với 03 trang trại đang hoạt động không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận về chăn nuôi nêu trên. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp không chấp hành việc xử lý môi trường trong chăn nuôi theo quy định hoặc do trang trại chăn nuôi gần sát khu dân cư.

## **2. Đối với các dự án chưa hoàn thành**

Trong 12 dự án chăn nuôi lợn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay chưa hoàn thành có 07 dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chuồng trại, 05 dự án chưa triển khai thực hiện. Cụ thể như sau:

### *a) Các dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng:*

- Dự án chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp Bắc Kạn: Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2021. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, tháng 6/2022 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh. Tại thời điểm giám sát (tháng 9/2022), doanh nghiệp đã đầu tư hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Như vậy, tiến độ thực hiện còn chậm so với chấp thuận chủ trương đầu tư, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và do thời tiết, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tại buổi giám sát, UBND xã Thanh Thịnh kiến nghị doanh nghiệp quan tâm thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường đảm bảo đúng quy định, không ảnh hưởng đến môi trường, do tại khu vực xây dựng dự án có nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân 03 thôn trong xã.

- Dự án trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản công nghệ cao tại xã Trần Phú, huyện Na Rì của Công ty Cổ phần TNN Na Rì: Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 01/2022. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, tháng 1/2024 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh. Tại thời điểm giám sát, doanh nghiệp đang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng chuồng trại của giai đoạn 1, giai đoạn 2 đang hoàn thiện việc san lấp tạo mặt bằng dự kiến dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ theo chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh.

- Dự án trang trại chăn nuôi lợn nái tại xã Dương Sơn, huyện Na Rì của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Bắc: Được UBND tỉnh quyết định

---

<sup>2</sup> Dự án trang trại lợn nái và lợn thịt siêu nạc thuộc Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông nghiệp tại thôn Pác Nghiên, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn.

<sup>3</sup> Dự án đầu tư trang trại nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần tại Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; Dự án trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc tại thôn Nà Ngài, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới không đủ điều kiện về khoảng cách với khu dân cư; Dự án trại lợn thịt siêu nạc tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông không đủ điều kiện về cách xa nguồn nước.

chủ trương đầu tư tháng 6/2020, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 12/2020. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, dự án hoàn thành tháng 5/2022. Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát, dự án mới thực hiện san lấp mặt bằng dở dang và đang tạm ngừng hoạt động, do thiếu vốn đầu tư và do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Như vậy, việc triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ so với cam kết.

- Dự án trang trại trồng trọt - chăn nuôi Bảo Tiên tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn của Công ty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiên: Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 01/2020. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, tháng 01/2022 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh. Tại thời điểm giám sát, dự án mới thực hiện san lấp mặt bằng dở dang và đang tạm ngừng hoạt động, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, do thiếu vốn và giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lập biên bản kiểm tra, ban hành Thông báo số 1352/TB-SKHĐT ngày 12/8/2022 về vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, đơn đốc doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án theo quy định nhưng doanh nghiệp vẫn chưa tiếp tục triển khai san lấp mặt bằng để xây dựng trang trại.

- Dự án đầu tư chăn nuôi hỗn hợp Toàn Phát I Cẩm Giàng của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Quý: Được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tháng 11/2021. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, tháng 11/2022 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh. Tại thời điểm giám sát, dự án đang tổ chức thi công xây dựng.

- Dự án trại lợn nái và lợn thịt tại thôn Khuổi Tẩy B, Liêm Thủy, Na Rì của Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông nghiệp: Được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tháng 11/2021. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, tháng 4/2022 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh. Tại thời điểm giám sát, dự án mới thực hiện xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hoàn thiện thủ tục về môi trường và đang thi công xây dựng công trình dự án.

- Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn Anfecos tại thôn Phiêng Pọt, xã Trần Phú, huyện Na Rì của Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Anfecos: Dự án mới được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tháng 01/2022. Tại thời điểm giám sát, doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục về môi trường, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phương án trồng rừng thay thế; đang làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay đang vướng mắc về thủ tục cấp quyền sử dụng đất (*01 thửa đất cấp trùng quyền sử dụng đất cho 02 pháp nhân*). Nội dung vướng mắc đã được UBND tỉnh chủ trì, kiểm tra và có Thông báo số 256/TB-UBND ngày 26/8/2022, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Na Rì chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc về đất đai trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

*b) Các dự án chưa triển khai thực hiện:*

- 03 dự án trên địa bàn huyện Chợ Mới, gồm: Dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tạo xã Quảng Chu của Công ty Cổ phần nông nghiệp xanh Quảng Chu; dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại xã Thanh

Mai của Công ty Cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Thanh Mai và dự án trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản công nghệ cao tại xã Hòa Mục của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tâm xanh mặc dù đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 14/12/2021. Tuy nhiên, 03 dự án này chưa triển khai thực hiện, thậm chí doanh nghiệp chưa làm việc với địa phương về thủ tục đất đai. Qua làm việc với UBND các xã đều kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ doanh nghiệp có thực hiện đầu tư dự án hay không để chính quyền và nhân dân được biết. Đối với trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản công nghệ cao tại xã Hòa Mục, lãnh đạo UBND xã phản ánh đa số cử tri tại thôn Bản Đồn không nhất trí cho thực hiện đầu tư xây dựng dự án tại địa điểm thôn, do đây là khu vực đầu nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân trong thôn.

- Dự án trang trại chăn nuôi lợn sạch khép kín tại thôn Đông Piầu, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế khoáng sản JSC (*trước đây là Công ty CP đầu tư quốc tế Việt Hà 68*): Được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tháng 10/2017. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, quý IV/2018, dự án hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh. Dự án chưa hoàn thiện các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 726/TB-SKHĐT Ngày 18/5/2022 về vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án.

- Dự án trại lợn nái và lợn thịt siêu nạc (*Giai đoạn 02*) tại Thôn Pác Nghiên, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH đầu tư sản xuất nông nghiệp. Theo tiến độ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, dự án được thực hiện sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 2/2022 nhưng giai đoạn 2 chưa được doanh nghiệp triển khai thực hiện.

*(Chi tiết từng dự án theo Phụ lục gửi kèm)*

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương về phát triển kinh tế trang trại, nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào phát triển chăn nuôi trang trại lợn vào tỉnh, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 17 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh với tổng mức vốn đăng ký đầu tư 1.721 tỷ đồng, quy mô sản xuất khoảng 20.450 con lợn nái, 249.000 con lợn thịt/năm. Đến nay, đã có 05 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất quy mô khoảng 950 con lợn nái và 29.000 con lợn thịt/năm. Qua đó, cũng đã góp phần vào tăng trưởng và phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh hằng năm.

#### **2. Những hạn chế, bất cập, nguyên nhân**

*a) Những hạn chế, bất cập:*

- Nhiều dự án thực hiện chậm tiến độ theo quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, thậm chí có dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017 nhưng đến nay chưa thực hiện đầu tư xây dựng, vi phạm Luật Đầu tư nhưng chưa thực hiện thu hồi Quyết định đầu tư, chấm dứt thực hiện dự án theo quy định.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số trang trại chăn nuôi lợn diễn ra, gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực mà chưa có giải pháp khắc phục triệt để; việc kiểm tra thực tế về chấp hành bảo vệ môi trường tại các trang trại lợn còn gặp nhiều khó khăn do các trang trại đặt ra các quy định về an toàn phòng dịch. Còn 03 trang trại chăn nuôi đã đi vào hoạt động nhưng không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn tại địa phương.

- Các dự án chăn nuôi lợn đòi hỏi quỹ đất khá lớn (*từ 15 đến 50 ha*), có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường (*môi trường đất, môi trường nước, không khí*), trong khi nhiều dự án được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, được hưởng ưu đãi đầu tư về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nên đóng góp cho ngân sách địa phương không đáng kể. Mặt khác, tại các dự án trang trại lợn đang hoạt động sản xuất đều không sử dụng thức ăn chăn nuôi có thể trồng, chế biến tại địa phương; phần lớn sử dụng lao động là người ngoài tỉnh, do lao động địa phương chưa được đào tạo kỹ thuật chăn nuôi nên không đáp ứng được theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

- Hiện nay tỉnh chưa có quy hoạch chi tiết vùng chăn nuôi tập trung, do vậy, vị trí dự kiến thực hiện các dự án chăn nuôi hầu hết do nhà đầu tư đề xuất. Trường hợp các dự án đặt ở vị trí đúng với vùng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước đó thì việc chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất phù hợp với Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, còn đối với các dự án đặt ở vị trí không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý về đất đai, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư do phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường,... còn chậm do liên quan đến nhiều cấp, ngành nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Công tác thông tin, báo cáo kê khai các hoạt động chăn nuôi của một số doanh nghiệp chưa được thường xuyên theo quy định; việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện dự án chưa được các nhà đầu tư quan tâm, phối hợp thực hiện, nội dung báo cáo còn sơ sài, thiếu thông tin. Một số cơ sở sản xuất giống vật nuôi chưa thực hiện đầy đủ các quy định về sản xuất giống như: Không thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở con giống theo quy định; việc khai báo nhập con giống vào địa bàn quản lý có lúc, có nơi chưa được thực hiện đúng quy định.

*b) Nguyên nhân:*

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Một số doanh nghiệp năng lực tài chính phụ thuộc vào dư địa vay của ngân hàng thương mại, không đảm bảo để thực hiện đầu tư dự án theo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; chưa chủ động trong việc triển khai các

thủ tục liên quan đến đầu tư như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, đánh giá tác động môi trường.

+ Có doanh nghiệp chưa nghiêm chỉnh chấp hành về xử lý môi trường trong chăn nuôi theo quy định.

+ Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện hiện, đôn đốc, xử lý vi phạm của doanh nghiệp theo quy định.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai thực hiện một số dự án chăn nuôi lợn trong thời gian qua.

+ Đối với 03 dự án trang trại chăn nuôi lợn không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn, do dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật Chăn nuôi năm 2018.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

Qua hoạt động giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị một số nội dung sau:

##### **1. Đối với UBND tỉnh**

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt thực hiện đối với những doanh nghiệp không thực hiện đầu tư dự án theo quy định.

- Việc quyết định chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh cần xem xét kỹ về năng lực của nhà đầu tư, tính khả thi của dự án, hiệu quả mang lại cho địa phương (*kinh tế, việc làm, ổn định xã hội, ...*), do các dự án chăn nuôi lợn đòi hỏi quỹ đất lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

- Có giải pháp xử lý đối với các dự án chăn nuôi lợn không đảm bảo đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 như đã nêu tại khoản 1 Mục II của Báo cáo kết quả giám sát.

- Kiểm tra, xem xét lại địa điểm xây dựng dự án, phương án bảo vệ môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản công nghệ cao tại thôn Bản Đồn, xã Hòa Mục của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tâm xanh do theo báo cáo của UBND xã Hòa Mục, cử tri trong thôn Bản Đồn không đồng ý đầu tư xây dựng dự án do đây là khu vực đầu nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân trong thôn.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu thị trường lao động, liên kết với doanh nghiệp để có giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương về kỹ thuật chăn nuôi, thú y, ... đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

- Việc ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi lợn cần gửi UBND xã có dự án đầu tư 01 bản, đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp gửi UBND xã 01 bộ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường để chính quyền địa phương

nắm và tổ chức giám sát cộng đồng theo quy định.

## **2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Tham mưu giải pháp để đánh giá năng lực của nhà đầu tư, tính khả thi, hiệu quả mang lại của dự án chăn nuôi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với nhà nước.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tham mưu thu hồi dự án nếu vi phạm quy định về đầu tư, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai của tỉnh. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện dự án, có biện pháp xử lý doanh nghiệp vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư.

## **3. Đối với sở Nông nghiệp và PTNT**

- Tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp xử lý đối với các dự án chăn nuôi lợn không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 như đã nêu tại khoản 1 Mục II của Báo cáo kết quả giám sát.

- Phối hợp tổ chức thẩm định dự án chăn nuôi lợn đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh và phù hợp với chuyên đổi cơ cấu kinh tế ngành.

- Tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về sản xuất giống vật nuôi như công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở con giống; khai báo xuất, nhập con giống; quản lý, phòng, chống dịch đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

## **4. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường**

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án chăn nuôi lợn phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về môi trường (*đất, nước, không khí*) theo quy định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra, xem xét lại địa điểm xây dựng dự án dự án trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản công nghệ cao tại thôn Bản Đồn, xã Hòa Mục của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tâm xanh, do đây là khu vực đầu nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân trong thôn.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở chăn nuôi chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt nước thải, mùi hôi gây ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chăn nuôi.

## **5. Đối với UBND cấp huyện**

- Phối hợp, hướng dẫn cho doanh nghiệp trong việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại địa phương theo quy định.



- Phối hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức thực hiện các dự án và hoạt động sản xuất trên địa bàn thuận lợi và hiệu quả.

## **6. Đối với UBND cấp xã có dự án đầu tư trên địa bàn**

- Phối hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư thực hiện dự án.

- Thực hiện giám sát ngay từ đầu việc triển khai thực hiện dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã, nhất là việc thi công xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường của dự án. Tăng cường sự giám sát của cộng đồng trong quá trình triển khai xây dựng và thực hiện dự án, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

## **7. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã**

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, đặc biệt là biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án đã hoàn thành đi vào sản xuất.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án đảm bảo theo quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nghiêm túc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HTX theo đúng quy định.

- Xem xét, tạo điều kiện cho lao động địa phương vào làm việc tại trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, an ninh chính trị tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi lợn do doanh nghiệp, HTX đầu tư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay./.

### **Nơi nhận:**

- TT.HĐND tỉnh;
- Các thành viên Đoàn giám sát;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo;  
Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các Sở: KH&ĐT; Nông nghiệp và PTNT;  
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Chợ Đồn, Chợ Mới,  
Na Rì, Bạch Thông và Thành phố Bắc Kạn;
- UBND các xã có dự án đầu tư trang trại chăn  
nuôi lợn trên địa bàn;
- Các doanh nghiệp, HTX đầu tư trang trại chăn  
nuôi lợn trên địa bàn;
- LĐVP;
- Phòng: Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS, Hùng.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Trịnh Tiến Dũng**